



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ตำบลกระบุรี อำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่ ปน ๑๑๓๓ / ๑๐๙

วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการอบรมโครงการการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการ ปรามปรามและทุจริตในภาครัฐราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และบุคลากรมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติ ราชการ ในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดอบรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำสรุปรายงานการอบรมดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเห็นควรนำรายงานสรุปการอบรม เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้นำรายงานสรุปการให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๗ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวไซเพีย หะแหว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาตให้เผยแพร่

(นายมะยาก็ สะมะแอ)

สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี</p> <p>วัน/เดือน/ปี: ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียด : บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p> <p>Link ภายนอก: https://sasukkapho.com</p> <p>หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ไซเพีย หะแหว (นางสาวไซเพีย หะแหว) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง มะยาก็ สะมะแอ (นายมะยาก็ สะมะแอ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อิมรอน กะสุเมาะ (นายอิมรอน กะสุเมาะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	